



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 21 tháng Tư năm 2021

Đến: Các Bên Liên Quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Tôn vinh Kathryn Weit

Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Kathryn Weit vừa qua đời. Trong số các bạn, có nhiều người đã từng tham gia vào các cuộc vận động dành cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển (Intellectual and Developmental Disabilities, hoặc I/DD) và gia đình của họ dường như có biết đến hoặc nghe nói về cô ấy, và quý vị cũng đã nhận được lợi ích từ sự làm việc miệt mài không mệt mỏi của cô ấy.

Kathryn say mê công tác vận động. Cô ấy là một người linh hoạt. Cô ấy có thể làm việc với thống đốc và các nhà lập pháp và truyền đạt các thông tin phức tạp đến với những người đang tiến hành vận động vì thế họ có thể cùng nhau hoàn thành các mục tiêu của mình.

Cô ấy đã luôn làm việc không biết mệt mỏi, lúc nào cũng dễ gần, thông minh và có tính hài hước. Cô ấy đã giúp các bậc phụ huynh hiểu được rằng họ thực sự cần phải soi đường cho con cái của họ để định hướng cho cuộc đời của chúng. Cô ấy có cách giúp cho các phụ huynh luôn cảm thấy tự tin và có khả năng làm được điều đó.

Như một ví dụ, việc chúng tôi yêu cầu kiểm tra lý lịch của các nhà cung cấp dịch vụ, phần lớn là bởi vì sự vận động của Kathryn. Cô ấy đã đưa ra lời giải thích có chứng cứ đáng kinh ngạc về lý do vì sao việc có các nhà cung cấp dịch vụ lành nghề đến tận nhà phục vụ là quan trọng và cô ấy đã làm việc cực lực để tạo ra quy định về việc kiểm tra lý lịch này. Cô ấy cũng đã là người ủng hộ quyết liệt cho Fairview Trust, nhìn nhận tầm quan trọng

của nó như là một biểu tượng của sự hy vọng và là một lời cam kết sẽ không bao giờ có thêm lần nào nữa đưa những cư dân Oregon đang mắc phải I/DD vào sinh sống trong các cơ sở chăm sóc/từ thiện.

Càng ngày hệ thống của chúng ta càng được củng cố bởi sự cam kết và quyết tâm của những nhà vận động mạnh mẽ. Đối với nhiều người, Kathryn là một ngôi sao sáng trong công tác vận động. Kathryn đã có tác động lâu dài đối với nhiều người và đối với văn hóa trong hệ thống dịch vụ của chúng ta. Chúng tôi biết ơn gia đình Weit vì đã sẻ chia sự ủng hộ tuyệt vời này cùng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.